

ปฏิทินข่าวภาคใต้

ที่มา : ไทยรัฐ , เดลินิวส์ , มติชนรายวัน , ผู้จัดการรายวัน , ไทยโพสต์

8 พฤศจิกายน 2541

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโตนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ได้รับจัดปัจจัยรวมเป็นเงิน 316,332 บาท โดยเป็นเงินจากกฐินของมหาวิทยาลัยฯ 183,071 บาท จากพุทธศาสนิกชนทั่วไป 133,261 บาท

8-9 พฤศจิกายน 2540

เนื่องจากภาคใต้เป็นแหล่งเลี้ยงกุ้งกุลาดำแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ประมาณ 70% ของผลผลิตกุ้งกุลาดำทั้งประเทศได้จากเขตภาคใต้ ในระบบเลี้ยงจำเป็นต้องมีการจัดการที่ดีตามหลักวิชาการในแง่ของคุณภาพน้ำ อาหาร และโรค ดังนั้น ศูนย์สุขภาพสัตว์น้ำ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยความสนับสนุนด้านงบประมาณจากบริษัทยูนิตี้เทคโนโลยีโปรดักส์ จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัยโรคกุ้งกุลาดำ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยจัดอบรมในเรื่องเทคนิคการตรวจสอบสุขภาพกุ้ง ระบบภูมิคุ้มกันโรคและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ณ ศูนย์สุขภาพสัตว์น้ำภาคทวารวดีวิทยา

10-12 พฤศจิกายน 2540

คณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) ภายใต้การสนับสนุนโดยทบวงมหาวิทยาลัย จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยชุมชนแบบประสมประสาน" ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคนิคและเทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยชุมชนแบบประสมประสาน ให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยแก่หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง

10-22 พฤศจิกายน 2540

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ รุ่นที่ 3" โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดทำหลักสูตรตลอดจนการจัดอบรมภาคทฤษฎีและฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการ ส่วนสภาอุตสาหกรรมรับผิดชอบในการหาผู้เข้ารับการอบรมและการฝึกภาคปฏิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 20 คน

19 พฤศจิกายน 2540

นายคณิต ไชยคำ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ขณะนี้ปริมาณกุ้งแถมชายฝั่งในอ่าวละงู อ่าวปากบารา มีจำนวนมากขึ้นเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ อนุรักษ์ต่อต้นการทำประมงโดยใช้เรือประมงเรืออวนรุนอวนล้อมในรัศมี 3 พันเมตรโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์พัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯ ได้ส่งนักวิชาการลงไปศึกษาหาข้อมูลในพื้นที่ที่สัตว์น้ำเข้ามาอยู่เพื่อตรวจสอบคุณภาพของน้ำ อุณหภูมิ สภาพแวดล้อม และลุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำที่จับได้ไปวิเคราะห์ รวมทั้งประสานกับชาวประมงในพื้นที่ให้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อให้คงสภาพเช่นนี้ตลอดไป

19 พฤศจิกายน 2540

ดร.ไพฑูริย์ บุญวัฒน์ ผู้อำนวยการ

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยทิศทางปฏิบัติงานของ ศอ.บต.ว่า จะพัฒนาระบบการมีหน่วยงานฝ่ายอำนวยการให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะจัดระบบงานใหม่เพื่อให้ศอ.บต.เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระดมความคิดเห็นและฉันทกถาลังจากทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานราชการภาคเอกชน ฝ่ายการเมือง ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น นักวิชาการ สื่อมวลชน และผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่างๆ ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง และมีการประยุกต์แผนงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะด้านสังคม วัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้

21 พฤศจิกายน 2540

นายบริบูรณ์ ชูสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานการค้าภายในจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดสัมมนาเรื่อง "บทบาทของผู้บริโภคยุคใหม่" ที่หอประชุมสถาบันราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องสิทธิผู้บริโภคให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ทราบ อีกทั้งยังเป็นการปลุกจิตสำนึกให้มีแนวคิดและเข้าใจในสิทธิพื้นฐานที่ตนมี และยังเป็น การชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ในการรู้จักสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเป็นกระบอกเสียงในการพิทักษ์สิทธิของตนเอง ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้มุ่งเน้นกับกลุ่มนักศึกษาในจังหวัดภูเก็ต

21 พฤศจิกายน 2540

นายสงวน จันทรอักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานการฝึกอาชีพจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย

มีตัวแทนนายจ้าง ลูกจ้าง หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สมาอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันวางแผนที่จะส่งเสริมการประกอบอาชีพและจัดฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่ถูกปลดออกจากงานในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ อีกทั้งมีการวางแผนระยะยาวในการจัดทำแรงงานที่มีคุณภาพป้อนเข้าตลาดแรงงาน โดยเฉพาะการรองรับโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ซึ่งทางจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกบุคลากรให้มีฝีมือเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานต่อไป

26 พฤศจิกายน 2540

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538 และวันที่ 8 ตุลาคม 2539 ได้ลงมติอนุมัติโครงการขยายโอกาสอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาค สำหรับภาคใต้ได้อนุมัติจัดตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย 5 วิทยาเขต ดังนี้

1. วิทยาเขตกระบี่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. วิทยาเขตชุมพรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. วิทยาเขตนราธิวาสของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. วิทยาเขตตรังของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

27 พฤศจิกายน 2540

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดสัมมนาอาสาสมัครภาคใต้ที่ปฏิบัติงานในประเทศไทย เพื่อให้โอกาสแก่อาสาสมัครภาคใต้ได้สะท้อนปัญหาในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตในประเทศไทยรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างอาสาสมัครเกาหลีเพื่อช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญห ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงาน กฎระเบียบต่าง ๆ กรมวิเทศสหการ ร่วมกับสถานทูตเกาหลี จึงขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดสัมมนาอาสาสมัครเกาหลี ในวันที่ 27-28 พ.ย. 2540 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

5 ธันวาคม 2540

สืบเนื่องจากการพัฒนาโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจในปัจจุบัน ประเทศมาเลเซียได้มีการพัฒนา มีความพร้อมและมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากกว่าประเทศไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยโครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับทำการศึกษานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลมนรจณ์ บากา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยศึกษาผลกระทบบางประการที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาตามโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล และสงขลา โดยมีระยะเวลาศึกษาวิจัย 2 ปี 3 เดือน ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นไป โดยจะเสนอผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แก่หน่วยงานของรัฐนำไปแก้ไขปัญหที่ส่งผลกระทบต่อในทางลบต่อไป

18 ธันวาคม 2540

พล.อ.บัณฑิตย์ มลายอริศุณย์ ผู้ช่วย ผบ.ทบ. ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการหักฉันทพัฒนาว่า โครงการนี้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2532 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้เป็นรูปธรรมและการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งถือวายังเป็นพื้นที่ล้าหลังและขาดการพัฒนา โดยยึดหลักการดำเนินงานเพื่อความมั่นคงภายใน 3 ประการ คืองานพัฒนาการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข งานจัดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในของชาติและงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง และโครงการนี้จะเป็นการผูกกำลังในส่วนราชการต่าง ๆ ทำงานให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญใหม่ สร้างความรักความเข้าใจควบคู่ไปกับการพัฒนา และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ถาวร

19 ธันวาคม 2540

นายบุญชัย จิระนนท์ประวัติ รองประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้ากระบี่เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางจังหวัดกระบี่ได้เตรียมพื้นที่สำหรับจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสารสนเทศ ที่ทุ่งขนุนปาน หมู่ 1, 4 และ 5 ตำบลสี่งัน อำเภอบางขัน อ่างทอง จังหวัดกระบี่ จำนวน 2,346 ไร่ 2 งาน ไร่ ไร่ย่อยแล้ว และสถานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เตรียมการจัดตั้งสถาบันอันตมกันควบคู่ไปด้วยเพื่อวิจัยและพัฒนาปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อม เน้นหลักสูตรฝึกอบรมในเรื่องที่ท้องถิ่นต้องการ เช่น การอุตสาหกรรม การเกษตร ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ซึ่งเป็นพืชเกษตรหลักของภาคใต้

19 ธันวาคม 2540

นายอานันท์ เกลิมฉัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแนวทางช่วยเหลือประชาชนและให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ช่วยเหลือประชาชนในภาวะเศรษฐกิจถดถอยในส่วนกลางและศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในภาวะเศรษฐกิจถดถอยระดับจังหวัด อำเภอ และกิ่งอำเภอ และเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ทางจังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้วย

5 มกราคม 2541

นายพรชัย รุจิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (อีสเทิร์นซีบอร์ด) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ในระยะที่ 2 (2540-2549) โดยขยายจากพื้นที่เดิม 3 จังหวัด เป็น 10 จังหวัด และโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (เซาท์เทิร์นซีบอร์ด) จะต้องผลักดันโครงการท่อน้ำมันให้เกิดขึ้นก่อนโครงการอื่น อันดับต่อมาจัดตั้งโรงกลั่นน้ำมันเพื่อเป็นที่สำรองน้ำมัน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกไกล โดยโรงกลั่นน้ำมันต่าง ๆ จะสามารถสำรองน้ำมันไว้ที่คลังแห่งนี้ได้เลย ทั้งนี้ทั้งท่อและคลังน้ำมันจะใช้เงินลงทุนประมาณ 20,000 ล้านบาท สำหรับผลการศึกษาโครงการเซาท์เทิร์นซีบอร์ด จะออกมในเดือนมีนาคม 2541 หลังจากนั้นจะมีการפורมบริษัทยักษ์ขนาดดูแลโครงการต่อไป โดยท่อที่จะสร้างนั้นสามารถดำเนินการได้ภายในปี 2543 และจะแล้วเสร็จในปี 2545-2546

9-14 มกราคม 2541

เกิดสถานการณ์ไฟไหม้โกดังเก็บยางในโครงการแทรกแซงของรัฐบาลที่ฝากไว้กับบริษัทสวัสดี จำกัด ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้เผาเผ่นยางดิบกว่า 3 หมื่นตัน คิดเป็นค่าเสียหายไม่น้อยกว่า 1 พันล้านบาท ทั้งนี้ นายสมชาย สุนทรวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่กระทบกับสัญญาขายยางกับประเทศจีนที่รัฐบาลทำไว้จำนวน 130,000 ตัน ซึ่งต้องส่งมอบในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2541 ส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องตรวจสอบต่อไป

12 มกราคม 2541

กรมประมงได้เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลฝั่งอ่าวไทยขึ้นที่ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อให้เป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการเพาะเลี้ยงกุ้ง โดยศูนย์ดังกล่าวนับเป็นศูนย์แห่งที่ 2 ของสถาบันวิจัย วัตถุประสงค์ที่จะตั้งศูนย์ดังกล่าว เนื่องจากรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ อันเป็นสัตว์น้ำที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจ เป็นสินค้าออกที่มีปริมาณสูงสุด ทำรายได้คิดเป็นมูลค่าประมาณ 50,000 ล้านบาทต่อปี สำหรับการปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ ที่จัดตั้งขึ้นใหม่นี้ จะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มกับ 1 งาน คือ กลุ่มวิจัยเทคนิคการเลี้ยง กลุ่มวิจัยวิศวกรรมการเพาะเลี้ยงและสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิจัยโรคและพยาธิสัตว์น้ำ กลุ่มวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี และอีก 1 ส่วนงานคือ งานธุรการ ที่จะทำหน้าที่ช่วยประสานงานทั้งหมด โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ ทั้งหมด 43 คน

12 มกราคม 2541

นายจรัส ศรีประสม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคใต้เขต 1 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปีที่ผ่านมามีการอนุมัติการลงทุนไปทั้งสิ้น 86 โครงการ เงินลงทุนประมาณ 5.9 หมื่นล้านบาท และสามารถจ้างแรงงานได้ถึง 1.4 หมื่นคน แต่เมื่อเปรียบเทียบการลงทุนกับปี 2539 แล้ว ลดลงประมาณร้อยละ 19 โดยจังหวัดนราธิวาส พังงา พัทลุง ไม่มีการลงทุนแม้แต่โครงการเดียว แต่จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี มีการลงทุนมากที่สุดตามด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับจังหวัดสงขลา มีการลงทุนจำนวนถึง 39 โครงการ สุราษฎร์ธานี จำนวน 21 โครงการ และนครศรีธรรมราช 6 โครงการ โดยโครงการลงทุนทั้งหมด เป็นการลงทุนจากกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศ ประมาณ 44 โครงการหรือร้อยละ 51 และจากนักลงทุนภายในประเทศอีก 42

โครงการ หรือร้อยละ 49 กลุ่มนักลงทุนต่างประเทศที่ให้ความสนใจเข้ามาลงทุนเป็นกลุ่มนักลงทุนจากมาเลเซียมากที่สุด ร้อยละ 64 รองลงมา คือ อินเดีย เบลเยียม สิงคโปร์ ไต้หวัน เกาหลี และเยอรมันนี้ ร้อยละ 36 สำหรับอุตสาหกรรมที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารทะเลแช่แข็ง อาหารกึ่งสำเร็จรูป เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

19 มกราคม 2541

นายรณรงค์ อุทัย นายกเทศมนตรีนครยะลา เปิดเผยว่า การส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนอยู่ดีกินดีและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น จัดว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งประกอบกับปัจจุบันมีผู้ประกอบการค้าอาหารประเภท แผลงลอยรถเพิ่มจำนวนมากขึ้น ทำให้พฤติกรรมบริโภคของประชาชนหันมาถือความสะดวกรวดเร็ว มากกว่าอาหารที่มีคุณภาพ ดังนั้น เพื่อควบคุมและลดอัตราเสี่ยงการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย เทศบาลจึงจัดให้มีการอบรมผู้ประกอบการประเภทดังกล่าวขึ้น โดยมีหัวข้อการอบรมได้แก่ โครที่เกิดจากอาหารเป็นพิษ การเลือกซื้ออาหารและน้ำดื่มตามมาตรฐาน ออย การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการกำหนดราคาจำหน่าย อันตรายจากสารเคมีในอาหาร สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตและสังคม พ.ร.บ. สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม คาดว่าภายหลังการอบรมแล้ว ผู้ประกอบการเหล่านี้จะสามารถนำความรู้ไปปรับปรุงคุณภาพอาหารให้ถูกหลัก เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป

20 มกราคม 2541

นายสวัสดิ์ สุภคย์ศักดิ์ จุฬาราชมนตรีพร้อมคณะได้ให้เกียรติเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี, ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้,

ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, นักเรียน, นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้จุฬาราชมนตรี ได้กล่าวแสดงความชื่นชมที่มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เจริญก้าวหน้าขึ้น และทำหน้าที่สนองความต้องการของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตั้งวิทยาลัยอิสลาม ศึกษาแสดงให้เห็นถึงการมองการณ์ไกล เพราะต้องมีการติดต่อและมีความสัมพันธ์กับนานาประเทศที่เป็นมุสลิม ไม่ว่าจะเป็นเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้หรือกับประเทศในตะวันออกกลาง และขอบคุณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่อนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายตามหลักศาสนาได้

21-23 มกราคม 2541

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดประชุมวิชาการพยาบาลใน 14 จังหวัดภาคใต้ ในหัวข้อ "สู่ศตวรรษที่ 21 : เอกภาพและความหลากหลายทางการพยาบาล" ณ อาคารพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำตนเองและวิชาชีพพยาบาล ไปสู่ศตวรรษใหม่อย่างมีคุณค่า มีอิสระแห่งตนมีอำนาจทางวิชาชีพตลอดจนเป็นผู้นำทางสุขภาพของสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างแท้จริงโดย

โดยในการประชุมดังกล่าว มีหัวข้อการบรรยาย และอภิปรายที่น่าสนใจ เช่น เรื่อง การจัดการบริการสุขภาพและการจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย, เรื่องวิสัยทัศน์การจัดการศึกษาพยาบาล โดย ดร.ดวงดี สังข์บอล รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ชัมภลสิทธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนุดตรา ตะบุญพงศ์ เป็นต้น

23 มกราคม 2541

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมฉลองก้าวสู่ศตวรรษที่ 4 โดยมีพิธีการทางวิชาการนำสนธิระหว่าง 21-25 มกราคม

2541 คือวันที่ 23 มกราคม 2541 ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.วิชัย ตันศิริ ส.ส.กรุงเทพมหานคร และอดีตเลขาธิการสภท. จะบรรยายเรื่อง "การอุดมศึกษากับปัญหาวิกฤตของชาติ" วันที่ 24 มกราคม 2541 ภาวดาประทีป ม.โกมลมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ รองเลขาธิการนยกฯฝ่ายการเมือง บรรยายเรื่อง "กระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดการเศรษฐกิจไทย" และวันที่ 25 มกราคม พ.ญ.เพ็ญภา ทรรศเจริญ บรรยายเรื่อง "การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม" เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายสินค้า "กรีนซี้อ" บริการรักษาฟันฟรี ฯลฯ

29 มกราคม 2541

นายสรศักดิ์ สร้อยสนธิ ผู้อำนวยการจังหวัดสตูล เปิดเผยว่าทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ แจ้งว่าตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องนั้น ทาง คอบ.ต. ได้หารือร่วมกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เห็นควรให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประสานขอความร่วมมือสื่อมวลชน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น เร่งรัดการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนควบคู่ไปกับการปฏิบัติการในด้านอื่น ๆ โดยจุดมุ่งหมาย การประชาสัมพันธ์มุ่งให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นจริง มั่นใจต่อการแก้ไขปัญหาของทางราชการ และร่วมมือกับทางราชการ ช่วยดูแลปกป้องชุมชน เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคม และการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เพื่อการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นนำไปสู่สังคมที่เข้มแข็งต่อไป

29 มกราคม 2541

นางพรทิพย์ มกรพันธ์ ผู้อำนวยการ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขต 3 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เผยว่า ถึงแม้เหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ แต่ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จาก 7 หมื่นคน ในปี 2536-2538 เป็น 1.9 แสนคน ในปี 2540 และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก ทั้งนี้เนื่องจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง มีการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ขึ้นมาเสมอ ส่วนชาวมาเลเซียยังคงเข้าออกชายแดนเป็นปกติ เพราะทราบดีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลุ่มเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่นักท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยตรง

29 มกราคม 2541

นายจเด็จ อินสว่าง ผู้อำนวยการจังหวัดภูเก็ต เผยนโยบายการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตว่าได้กำหนดทิศทางพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองนานาชาติ โดยจะทำให้เป็น "ดีวตี้ฟรีโซน" หรือเขตปลอดภาษี นอกจากนี้ จะต้องสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งสำคัญที่สามารถทำรายได้ให้แก่ประเทศได้มาก ถ้าหากสามารถนำนักท่องเที่ยวต่างเข้าประเทศได้ปีละ 10 ล้านคนภายใน 2 ปีนี้ จะสามารถนำเงินเข้าประเทศได้ถึง 6 แสนล้านบาท

4 กุมภาพันธ์ 2541

นายอาซิส พิทักษ์คุมพล ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การอ่อนตัวของค่าเงินบาท จะส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ กรุงเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งจะเริ่มขึ้นในช่วง 2 เดือนนี้ และคาดว่า จะมีผู้เดินทางไปร่วมพิธีฮัจญ์ลดลงกว่าครึ่ง เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2 เท่า

นอกจากนั้นชาวไทยมุสลิมที่เคยเดินทางไปแล้วได้เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการร่วมพิธีฮัจญ์ทั้งระบบ ก่อนที่

ภาพลักษณ์ของรัฐบาลไทยในสายตาชาวมุสลิมทั่วโลกเสื่อมเสียไป เช่น ปัญหาคณะแพทย์ที่เดินทางไปอำนวยความสะดวกไม่มีความสามารถ, ยาและเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอ, สถานที่พักคับแคบ และปัญหาการหลอกลวงของบริษัทผู้ประกอบการนำเที่ยว

4 กุมภาพันธ์ 2541

นายบัญญัติ จันทน์เสนา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า นายผัน จันทรปาน ปลัดกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม ได้จัดหาทุนจำนวน 5 หมื่นบาท จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับอำเภอจะนะ โดยใช้ชื่อว่า กองทุนมโนราห์อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เนื่องจากเห็นว่าในหลาย ๆ ตำบลได้ให้ความสนใจศิลปะวัฒนธรรม โดยเฉพาะการรำมโนราห์ การจัดหาทุนมานี้ใช้สำหรับการฝึกอาชีพจัดทำชุดมโนราห์สำหรับการแสดง และอีกส่วนหนึ่งจำหน่ายในห้องตลาด

6 กุมภาพันธ์ 2541

นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จากสถิติคดีที่ขึ้นสู่ศาลพบว่าเด็กกระทำความผิดมากขึ้น โดยเฉพาะเพิ่มประมาณ 20% ส่วนหนึ่งมาจากพื้นฐานครอบครัวที่ขาดความรักความเอาใจใส่และขาดความเป็นเพื่อน เป็นมิตร จนในที่สุดถูกผลักดันไปสู่การเป็นอาชญากรโดยพ่อแม่ไม่รู้ตัว ความผิดที่เกิดขึ้นแยกเป็นความผิดต่อทรัพย์สิน 29% พ.ร.บ.จราจร 17% ยาเสพติด 14% เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 11% ทางเพศ 5% และอื่น ๆ 21%

11 กุมภาพันธ์ 2541

นายเดโชพล วัชรานาด รักษาการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า ปัจจุบันยังมีนายหน้าค้าแรงงานเถื่อนเข้าไปชักชวนเยาวชนในหมู่บ้านไปยกแรงงานในลักษณะกดขี่ กักขัง ทารุณกรรม

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายและสภาพจิตใจของเด็ก และสื่อถึงความเสื่อมโทรมตกต่ำด้านวัฒนธรรมของสังคม เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี จึงจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในปี 2541 ขึ้น โดยจัดรถโมบายติดเครื่องขยายเสียง วิดีโอ ตามโครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาแรงงานเด็ก และอบรมกฎหมายแรงงานแก่นักเรียนชั้น ป.6 เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่เพื่อนร่วมหมู่บ้านต่อไป

12 กุมภาพันธ์ 2541

นายไชยยศ ธงไชย นายอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เผยว่าชาวอำเภอระโนดส่วนหนึ่งเริ่มมีชีวิตที่อยู่ดี กินดีขึ้น เมื่อโครงการพระราชดำริกลุ่มลุ่มน้ำปากพนังได้ขยายโครงการมายังอำเภอระโนด 7 ตำบล คือ ตำบลบ้านขาว ตำบลตะเคียนะ ตำบลบ้านใหม่ ตำบลแดนสว่าง ตำบลคลองแดน ตำบลท่าบอน ตำบลระโนด โครงการดังกล่าวพิจารณาให้ชาวเขาเข้าโครงการทำไร่นาสวนผสมรายละ 4-5 ไร่ และปัจจุบันมีชาวเขาเข้าร่วมโครงการ 1,010 ราย ได้ผลผลิตทั้งจากการทำนา การปลูกพืชผัก และปลูกอีกจำนวนหนึ่ง สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างความอยู่ดี กินดี ให้แก่พี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างดี เกษตรกรชาวระโนดต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและร้องขอให้ขยายเขตโครงการให้ครบทุกตำบล

14 กุมภาพันธ์ 2541

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์ วิเศษรัฐกรรม รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะเปิดสอนหลักสูตรกฎหมายอิสลามแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขากฎหมายอิสลาม การศึกษาค้นคว้า วิจัย และเป็นแหล่งบริการด้านกฎหมายอิสลาม พร้อมกับเป็นพื้นฐานสำหรับ

การศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี โดยหลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตร 4 ปี จะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2541 จำนวน 20 คน โดยเปิดรับจากทบวงมหาวิทยาลัย และจากโควตาจังหวัดภาคใต้

ความสำคัญของหลักสูตรกฎหมายอิสลามหรือชีรอหฺ์ ถือว่าเป็นสาขาวิชาที่สำคัญมากเป็นหัวใจของการศึกษาอิสลาม เพราะปัจจุบันมีการใช้กฎหมายอิสลามในกระบวนการยุติธรรมของประเทศมุสลิมเกือบทุกประเทศทั่วโลก และในประเทศไทยมีการนำกฎหมายอิสลามมาใช้ในศาลยุติธรรมใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านองค์กรศาสนาอิสลาม

14-24 กุมภาพันธ์ 2541

วิทยาลัยอิสลามศึกษา ร่วมกับกระทรวงกิจการศาสนา ประเทศซาอุดีอาระเบีย จัดอบรมวิทยาการอิสลาม ให้กับนักวิชาการศาสนาอิสลามทั่วประเทศขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศาสนาอิสลาม เป็นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีฯพณฯ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ทั้งนี้ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศซาอุดีอาระเบียรวม 6 ท่านเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบด้วยนักเผยแพร่ศาสนา อาจารย์ใหญ่ และครูสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา อิสลามจากทั่วประเทศ ประมาณ 150 คน

27 กุมภาพันธ์ 2541

จังหวัดภูเก็ตร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต ได้ทำการโรดโชว์การจัดงานอะเมซิ่งภูเก็ต ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง 20 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2541 รวม 103 วัน ที่ภูเก็ต ทั้งนี้ นายจเด็จ อินสว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่าการจัดงานอะเมซิ่งภูเก็ตครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองนโยบายปีท่องเที่ยวไทย ซึ่งปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทาง

มาเที่ยวภูเก็ตประมาณ 3.5 ล้านคน และคาดว่าในการจัดงานครั้งนี้จะมีเม็ดเงินสะพัดกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท

ในขณะนี้ทางจังหวัดได้เตรียมความพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกำลังพัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมืองนานาชาติ เมืองไอที เมืองปลอดภาษี เมืองปลอดอาชญากรรม และสร้างถนนรอบเกาะ ทำเทียบเรือหอประชุม นานาชาติและพัฒนาระบบประปาให้ดีขึ้น เพื่อให้ภูเก็ตมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว สำหรับร้านค้าปลอดภาษีคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ประมาณ 2 เดือนข้างหน้า ให้ทันกับงานอะเมซิงภูเก็ต

28 กุมภาพันธ์ 2541

คณะกรรมการประสานองค์การพัฒนาเอกชนภาคใต้และสำนักส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ร่วมกันจัดอภิปรายเรื่อง "ทางรอดของสังคมไทยภายใต้เงื่อนไข ไอเอ็มเอฟ" ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ดร.วิทยากร เชียงกูร, ดร.ณรงค์ เพชรประเสริฐ เป็นวิทยากร และ ดร.สมบุญณี เจริญจิระตระกูล ดำเนินการอภิปราย โดยมีแกนนำชาวบ้าน นักวิชาการ และประชาชน ทั้งไปสักฟังกว่ 100 คน จากการอภิปราย ได้มีการเสนอทางรอดของสังคมไทยภายใต้เงื่อนไขไอเอ็มเอฟไว้ 4 แนวทางคือ

1. รัฐไม่ควรรับผิดชอบต่อหนี้ของเอกชน
 2. ส่งเสริมการค้าขายในภูมิภาค และใช้เงินของภูมิภาคชำระค่าสินค้า
 3. ให้มีการตั้งกลุ่มออมทรัพย์ในชนบท
 4. ตั้งธนาคารอิสลามในภาคใต้ เพื่อดึงเงินฝากจากชาติอิสลาม ซึ่งทั่วโลกมีเงินกว่า 800,000 ล้านบาท
- นอกจากนี้ยังมีการเสนอให้ทบทวนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมไทยใหม่ เนื่องจากปัญหาเกิดขึ้นจากการที่อำนาจตัดสินใจอยู่ในมือคนกลุ่มน้อย การแก้ปัญหาเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มตนเองมากกว่าประชาชนส่วนใหญ่ และเรียกร้องให้ประเทศไทยลดการพึ่งพาต่างประเทศยิ่งขึ้น

PCS 88/16

